

สาส์นการเป็นชะฮีดของวีรบุรุษ นักต่อสู้ ผู้กล้าหาญ ยะห์ยา อัลชีนवार ผู้นำขบวนการฮามาส - 24 /Oct/ 2024

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นถึงประชาชนชาวมุสลิมและบรรดาเยาวชนผู้กล้าหาญในภูมิภาค ด้วยการเทอดเกียรติแด่วีรบุรุษ นักต่อสู้ ผู้กล้าหาญ ยะห์ยา อัลชีนवार โดยท่านผู้นำเน้นย้ำว่า “แนวรบของขบวนการมุกอวะมะห์ จะไม่หยุดรุกรีบ ด้วยการเป็นชะฮีดของบรรดาบุคคลสำคัญที่โดดเด่นของตนมาก่อนหน้านี้ รวมถึงการเป็นชะฮีดของยะห์ยา อัลชีนवार และด้วยการอนุวัติของพระผู้เป็นเจ้า ขบวนการฮามาสยังมีชีวิตอยู่และจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไป”

โดยเนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา เมตตาปราณียิ่งเสมอ

ประชาชนชาวมุสลิม !

บรรดาเยาวชนผู้กล้าหาญในภูมิภาค !

วีรบุรุษ มุญาฮิด นักต่อสู้ ผู้กล้าหาญ ยะห์ยา อัลชีนवार ได้เข้าร่วมกับบรรดาสหาย ชะฮีด ของเขาแล้ว

เขา คือ ภาพลักษณ์ที่จรัสแสงแห่งขบวนการมุกอวะมะห์และการต่อสู้

เขายืนหยัดอย่างกล้าหาญด้วยความมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่งในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่โหดร้ายและผู้ละเมิด เหตุการณ์ในวันที่ 7 ตุลาคม นับเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ที่ไม่อาจจะชดเชยได้ จากนั้น เขาก็โบยบินด้วยเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ไปสู่สรวงสวรรค์ของบรรดาชะฮีด

บุคคลเช่นเขาที่ใช้ชีวิตในการต่อสู้กับศัตรูที่แย่งชิงและกดขี่ข่มเหง สุดท้ายของชีวิต นอกจากการเป็นชะฮีด

ถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขาแล้ว แน่แน่นอนว่า การสูญเสียของเขานั้น สร้างความเจ็บปวดให้กับแนวรบในขบวนการต่อสู้ แต่ทว่า แนวรบนี้ จะไม่หยุดรุกรีบ ด้วยการชะฮีดของบุคคลสำคัญของขบวนการต่อสู้ เช่น เชคอะห์หมัด ยาซีน ฟัตฮี ชิกอกี รินดีชีย์ อิสมาอิล ฮะนีเยห์ และด้วยการเป็นชะฮีดของชีนवार จะไม่หยุดชะงัก แม้เพียงเล็กน้อยที่สุดด้วยเช่นกัน ด้วยการอนุวัติของพระผู้เป็นเจ้า ขบวนการฮามาสยังมีชีวิตอยู่และจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไป

เรายังคงอยู่เคียงข้างกับเหล่านักรบและนักต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดไป

และด้วยความสำเร็จของพระเจ้าและการช่วยเหลือจากพระองค์

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีในการเป็นชะฮีดของน้องชายของเรา ยะห์ยา อัลชีนवार

และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและสหายและบรรดาผู้ที่มีความรักการกุฮาดในเส้นทางของพระเจ้า เนื่องจากการสูญเสียเขาไป

และขอความสันติพิงมีแด่ปวงบ่าว ผู้ทรงธรรมของอัลลอฮ์

ชัยยิด อาลี คาเมเนอี

28 เมอร์ 1403 ตรงกับ 19 ตุลาคม 2024